



## SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

\*

Ngày 10-9-2017

Chúa nhật 23 Thường niên

### Lợi được người anh em

#### LỜI CHÚA: Mt 18,15-20

Một hôm, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã được món lợi là người anh em mình. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội Thánh. Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế.

Thầy bảo thật anh em: dưới đất, anh em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy; dưới đất, anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy.

Thầy còn bảo thật anh em: nếu ở dưới đất, hai người trong anh em họp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ”.

#### SUY NIỆM

Trong cộng đoàn Hội Thánh, các Kitô hữu là anh chị em của nhau (Mt 23,8) và là anh chị em với Đức Kitô nhờ biết thi hành ý Cha trên trời (Mt 12, 48-50). Thế nhưng Hội Thánh vẫn có người lỗi phạm. Đời sống của họ nghịch với đòi hỏi của

(xem tiếp trang 2)

## Chuyến tông du Colombia của Đức giáo hoàng không mang tính chính trị



WHĐ (04.09.2017) – Chuyến viếng thăm sắp tới của Đức giáo hoàng Phanxicô đến Colombia ở Nam Mỹ ngày từ ngày 6 đến 11 tháng Chín không mang tính chính trị nhưng là nhằm canh tân đức tin Công giáo của người Colombia để có thể loại bỏ bạo lực tận gốc rễ.

Hôm thứ Sáu 01-09 vừa qua, trong cuộc họp báo tại Roma về lịch trình của Đức giáo hoàng cho chuyến tông du Colombia, giáo sư Guzmán Carriquiry, phó chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng về châu Mỹ Latinh từ tháng

Năm 2014, nói với các phóng viên: “Tôi xin nói ngay rằng sẽ là một sai lầm nếu xem cuộc viếng thăm của Đức giáo hoàng là tập trung vào tiến trình đi đến hiệp ước hoà bình”.

Cũng trong cuộc họp báo, giáo sư Carriquiry đưa ra nhận định: Giáo hội tại Colombia “phải đối mặt với một thách thức to lớn là trở thành một điểm tham chiếu nền tảng không chỉ cho cuộc cách mạng Kitô giáo nơi dân tộc Colombia, mà còn cho cả sự tái sinh của Colombia, cho sự phục hưng tinh thần và sự hoà giải của đất nước này”.

Ông nói: “Chắc chắn Đức giáo hoàng đến Colombia để nhắc nhở các tín hữu ở đây... rằng ngài có thể khởi sự một phong trào để giải quyết những vấn đề này, ngay từ gốc rễ. Chắc chắn đó là điểm cốt lõi”.

Chuyến viếng thăm của Đức giáo hoàng sẽ bao gồm các thành phố Bogotá, Villavicencio, Medellín và

(xem tiếp trang 3)

## Câu lạc bộ cựu sinh viên của Joseph Ratzinger trở thành Hiệp hội

WHĐ (05.09.2017)

– “Cuộc bách hại Kitô hữu và tử vì đạo” là chủ đề cuộc gặp gỡ năm nay của “Schülerkreis”, câu lạc bộ cựu sinh viên của giáo sư Joseph Ratzinger (Đức nguyên giáo hoàng Bênêdictô XVI). Hằng năm họ đều tổ chức gặp gỡ vào cuối mùa hè; năm nay cuộc họp mặt diễn ra từ ngày 1 đến 3 tháng Chín, với hai diễn giả: Đức ông Helmut Moll, một linh mục người Đức, là người biên soạn danh mục các thánh của thế kỷ XX, và Đức cha Manfred Scheuer, giám mục giáo phận Linz, nước Áo.

Schülerkreis –cho đến nay chỉ là một nhóm thân hữu không chính thức–, nay đã trở thành một Hiệp hội có đủ



quyền hạn, với mục đích cổ võ và phổ biến tư tưởng thần học của Joseph Ratzinger. Christoph Oli, giáo sư giáo luật tại Trier, là chủ tịch đầu tiên của hiệp hội mới này. Chính Đức Bênêdictô XVI đã

đề nghị lập quy chế mới để đem lại cho câu lạc bộ các cựu sinh viên của ngài một viễn cảnh mới trong tương lai.

Michaela Hastetter, nữ thần học gia về mục vụ tại Đại học Freiburg, nhấn mạnh rằng Schülerkreis mới không bó chặt các thành viên vào một tư tưởng duy nhất về mặt thần học:

(xem tiếp trang 4)

## SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

đức tin. Chúng ta không thể lạnh lùng khi thấy anh em mình sa ngã, bởi lẽ tất cả chúng ta làm nên một thân thể. Chúng ta mang vết thương của nhau. Bài Tin Mừng hôm nay gọi cho thấy thái độ ta phải có trước một người lầm lỗi.

Trước hết, phải mạnh dạn góp ý. Chỉ ai yêu thực sự mới dám góp ý thẳng thắn. Nhiều khi chúng ta chỉ dám nói sau lưng. Nhiều khi chúng ta không đủ can đảm góp ý. Vì sợ người khác giận mình, vì sợ mất một số quyền lợi hay vì sợ chính mình bị góp ý. Góp ý xây dựng là một dấu chỉ yêu thương, chứ không phải là đi tìm cọng rơm trong mắt người.

Nhưng phải biết cách góp ý. Cần giữ sự kín đáo và tôn trọng nhau. Nếu người sai lỗi cứ bướng bỉnh, cố chấp, thì nên đem theo vài người nữa, không phải để gây áp lực, nhưng để cho thấy tính khách quan hơn. Nếu họ vẫn không chịu nghe, thì phải đưa ra cộng đoàn. Nếu họ cũng không chịu nghe cộng đoàn, thì phải chấp nhận thái độ tự cô lập của họ. Như thế góp ý có nhiều giai đoạn. Cần tế nhị, kiên nhẫn, yêu thương, vì Thiên Chúa không muốn một ai phải hư mất, tuy Ngài cũng không muốn có gương xấu xảy ra.

Góp ý là một bổn phận của yêu thương, nhưng bản thân tôi cũng cần được góp ý. Một cộng đoàn trưởng thành là cộng đoàn có khả năng ngồi lại để góp ý cho nhau, trong giáo xứ, trong gia đình và từng nhóm nhỏ. Chúng ta cần yêu thương để dám góp ý, cần khiêm tốn để được góp ý. Có khi chúng ta quen sống trong bầu khí chịu đựng nhau, giữ kẽ, dĩ hoà vi quý. Như thế là duy trì một sự trì trệ kéo dài.

Mong sao mau đến ngày các Kitô hữu trên thế giới ngồi lại với nhau để dàn xếp những bất đồng và trở nên hiệp nhất như ý Chúa muốn.

### CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu,  
xưa Chúa có người bạn thân là Ladarô,  
Chúa cũng coi các môn đệ là bạn hữu.

(xem tiếp trang 3)

## Sứ điệp chung của Đức giáo hoàng Phanxicô và Đức Thượng phụ Bartholomaios cho “Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Chăm sóc Thiên nhiên” năm 2017

WHĐ (03.09.2017) – Như tin đã đưa, trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 30-08 vừa qua tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Phanxicô đã mời gọi mọi người hiệp thông cầu nguyện trong “Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Chăm sóc Thiên nhiên” – được cử hành vào ngày 1 tháng Chín hằng năm – và cho biết năm nay, ngài sẽ cùng với Đức Thượng phụ Chính thống Bartholomaios soạn thảo một Sứ điệp chung.

Sau đây là toàn văn Sứ điệp chung của hai vị lãnh đạo hai Giáo hội Công giáo và Chính thống giáo:



\*\*\*

Câu chuyện về sáng tạo cho chúng ta một cái nhìn toàn cảnh về thế giới. Kinh thánh nói rằng, “lúc khởi đầu”, Thiên Chúa đã muốn cho con người cộng tác trong việc gìn giữ và bảo vệ môi trường thiên nhiên.

Thuở ban đầu, như chúng ta đọc thấy trong sách Sáng Thế, “chưa có bụi cây ngoài đồng nào trên mặt đất, chưa có đám cỏ ngoài đồng nào mọc lên, vì Chúa là Thiên Chúa chưa cho mưa xuống đất và không có người để canh tác đất đai” (2,5).

Trái đất được ủy thác cho chúng ta như một ân huệ và di sản tuyệt vời, mà mỗi người chúng ta đều chia sẻ trách nhiệm cho đến khi, “cuối cùng”, tất cả mọi thứ trên trời và dưới đất sẽ được phục hồi trong Đức Kitô (x. Ep 1,10). Phẩm giá và hạnh phúc của chúng ta gắn liền với việc chúng ta chăm sóc toàn bộ tạo thành.

Tuy nhiên, “đang khi ấy”, lịch sử của thế giới lại trình bày một bối cảnh rất khác. Nó cho thấy một tình trạng sa sút về đạo đức, vì thái độ và hành vi của chúng ta đối với thiên nhiên đã làm lu mờ ơn gọi của chúng ta như

những người cộng tác của Thiên Chúa. Chúng ta có khuynh hướng phá vỡ các hệ sinh thái cân bằng và tinh vi của thế giới, chúng ta có mong muốn vô độ thao túng và kiểm soát các nguồn tài nguyên hạn hẹp của hành tinh, và chúng ta có lòng tham không đáy đối với lợi nhuận trên thị trường – tất cả những điều ấy đã làm cho chúng ta xa rời khỏi mục đích ban đầu của sáng tạo. Chúng ta không còn tôn trọng thiên nhiên như một món quà chung mà coi nó như vật sở hữu riêng. Chúng ta không còn hợp tác với thiên nhiên để bảo tồn nó mà lại thống trị nó để nó phục vụ những công trình xây dựng của chúng ta.

Những hậu quả của thế giới quan này là bi thảm và lâu dài. Môi trường của con người và môi trường thiên nhiên đang cùng suy thoái, và sự suy thoái này của hành tinh sẽ trở nên nặng nề đối với những người dễ bị tổn thương nhất. Tác động của sự biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến, đầu tiên và trước hết, những người sống trong đói nghèo ở mọi nơi trên thế giới. Nghĩa vụ của chúng ta phải sử dụng tài nguyên của trái đất một cách có trách nhiệm bao gồm sự nhìn nhận và tôn trọng mọi người và mọi tạo thành. Lời kêu gọi khẩn thiết và thách đố chăm sóc thiên nhiên là lời mời gọi mọi người nỗ lực hướng tới sự phát triển bền vững và toàn vẹn.

Vì thế, hiệp nhất trong cùng một mối quan tâm đối với công trình sáng tạo của Thiên Chúa và nhìn nhận trái đất là một thiện ích chung, chúng tôi tha thiết mời gọi tất cả mọi người thiện chí dành thời gian cầu nguyện cho môi trường vào ngày 1 tháng Chín.

Nhân dịp này, chúng tôi muốn dâng lời tạ ơn Đấng Tạo Hóa yêu thương về món quà cao quý là công trình sáng tạo và cam kết gắn thân chăm sóc và gìn giữ món quà ấy vì lợi ích của các thế hệ tương lai. Cuối cùng, chúng ta biết rằng chúng ta sẽ lao tác vất vả uống công nếu Chúa không phù trợ chúng ta (x. Tv 126-127), nếu suy tư và cử hành của chúng ta không đặt trọng tâm vào lời cầu nguyện.

Quả vậy, một mục tiêu của lời cầu

(xem tiếp trang 4)

## Công giáo và Chính thống giáo tiếp tục đối thoại

WHĐ (06.09.2017) – Từ ngày 5 đến 9 tháng Chín 2017 tại Leros, Hy Lạp, Đức Tổng giám mục Chính thống Paisios (Aravantinos) thuộc Toà thượng phụ Constantinopolis sẽ tiếp đón Nhóm Điều phối thuộc Ủy ban hỗn hợp Quốc tế Đối thoại thần học giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống nhóm họp tại đây.

Các buổi họp do Đức hồng y Kurt Koch, chủ tịch Hội đồng Toà thánh về Hiệp nhất Kitô giáo, và Đức Tổng giám mục Telmessos Job (Getcha) thuộc Toà thượng phụ

Constantinopolis, đồng chủ trì.

Cuộc gặp gỡ tại Leros tiếp nối cuộc gặp gỡ hồi tháng Chín năm ngoái trong Khoá họp toàn thể tại Chieti, Italia, từ ngày 15 đến 22 tháng Chín 2016. Kết thúc Khoá họp này, các thành viên của Ủy ban hỗn hợp Quốc tế Đối thoại thần học giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống đã thông qua Tuyên bố chung mang tên *“Tinh công nghị và Quyền tối thượng trong thiên niên kỷ đầu tiên: Hướng tới một hiểu biết chung trong Sứ vụ Hiệp nhất của Giáo hội”*. ■

### Chuyến tông du Colombia của Đức giáo hoàng không mang tính chính trị

Cartagena; và đây là lần thứ ba ngài trở về Nam Mỹ từ khi trở thành Giáo hoàng.

Theo chương trình, Đức giáo hoàng sẽ cử hành Thánh lễ tại bốn thành phố mà ngài viếng thăm, cũng như chủ sự buổi đọc kinh Truyền tin vào Chúa nhật như thường lệ bên ngoài nhà thờ Thánh Phêrô Claver, nơi lưu giữ thánh tích của thánh nhân.

Ngày 8 tháng Chín, tại Villavicencio, sẽ có một cuộc quy tụ đông đảo để cầu nguyện cho Hoà giải Quốc gia, kết thúc là phần trình bày của những người đã từng là nạn nhân của bạo lực trong cuộc nội chiến kéo dài của đất nước.

Cuộc viếng thăm của Đức giáo hoàng Phanxicô diễn ra khoảng một năm sau khi chính phủ Colombia và nhóm nổi dậy lớn nhất của nước này – là Lực lượng vũ trang Cách mạng Colombia (FARC)–, cuối cùng đã đạt được một thoả thuận hoà bình vào tháng Tám 2016.

Sau khi bị bác bỏ trong một cuộc trưng cầu ý dân vào ngày 2 tháng Mười, một hiệp định sửa đổi đã được ký ngày 24 tháng Mười Một và được Quốc hội Colombia thông qua ngày 30 tháng Mười Một, bằng cách bỏ phiếu phổ thông.

Từ năm 1964, có tới 260.000 người bị giết và hàng triệu người phải tị nạn trong cuộc nội chiến.

Năm ngoái, Đức giáo hoàng Phanxicô đã ca ngợi thoả thuận này, ngài lên tiếng ủng hộ “mục tiêu đạt được hoà bình và hoà giải cho toàn dân tộc Colombia, dưới ánh sáng của các quyền con người và các giá trị Kitô

giáo, vốn là trọng tâm của văn hoá châu Mỹ La Tinh”.

Đức Tổng giám mục José Octavio Ruiz Arenas, Thư ký của Hội đồng Giáo hoàng Tân Phúc Âm hoá, nói rằng: “Dù vậy, chuyến viếng thăm Colombia lần này của Đức giáo hoàng là một chuyến viếng thăm mục vụ”.

Đức Tổng giám mục Ruiz, lãnh đạo Tổng giáo phận Villavicencio từ năm 2002 đến năm 2007, nói với CNA hôm 1 tháng Chín rằng hy vọng chuyến viếng thăm của Đức giáo hoàng sẽ “giúp người Colombia tìm được sự hoà giải và bình an, vẫn lắng sâu trong cõi lòng mọi người Colombia”.

Ngài nói thêm rằng “trong con tim của mọi người dân Colombia luôn chất chứa một ước muốn sâu xa có được bình an. Chắc chắn Đức giáo hoàng đến đây để khích lệ nỗ lực khao này”.

Hiện nay Colombia đang phải đối mặt với nhiều thách đố, giáo sư Carriquiry nói, đặc biệt vì sự hoà giải của một quốc gia, sau hơn 60 năm bạo lực, là rất khó khăn.

Ông giải thích, “Đức giáo hoàng nhìn nhận rằng tiến trình hoà bình là một tiến trình hoà giải lâu dài và gay go cho đất nước, và tất cả mọi người dân Colombia đều mong muốn điều này”. Nhưng cuối cùng những gì đất nước cần là một “phong trào phục hưng tinh thần và hoà giải trong xã hội Colombia”, ông nhấn mạnh.

Ông cũng nói rằng, vì thoả thuận hoà bình sẽ không giải quyết được tất cả các vấn đề mà đất nước phải đối mặt, như văn hoá ma túy và buôn bán ma túy, nên điều thực sự cần là một “cuộc hoán cải sâu xa”.

Colombia là một đất nước “đầy mâu thuẫn”, vì tuy vẫn là một thành trì của Kitô giáo và đức tin ăn rễ sâu

### SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Tạ ơn Chúa đã cho con những người bạn để nâng đỡ con trên đường đời.

Dù chúng con có nhiều điểm khác biệt, nhưng xin hiệp nhất chúng con trong tình yêu. Xin cho chúng con biết yêu thương nhau thật tình, chia sẻ cho nhau mọi nỗi buồn vui, nâng nhau dậy khi vấp ngã, phấn khởi trước những thành công, khích lệ trước một cố gắng nhỏ, và nhất là thẳng thắn góp ý cho nhau, để cùng nhau tiến bộ.

Lạy Chúa, xin mở rộng vòng tay con, để có thể đón nhận những người bạn mới.

Xin cho con đừng trở nên nghèo nàn vì chỉ muốn làm bạn với ai giống con.

Xin dạy con biết thế nào là gặp gỡ.

Gặp gỡ không phải chỉ là quảng đại cho đi, mà còn là khiêm nhường nhận lãnh. Gặp gỡ không phải chỉ là tâm sự về mình, mà còn là lắng nghe người khác. Gặp gỡ không phải chỉ là phân phát sự giàu có của mình, mà còn là nhìn nhận và đón nhận sự phong phú của tha nhân.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con trở nên bạn của Ngài, nhờ đó, chúng con mãi mãi là bạn thân của nhau. Amen. ■

*Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ*

nơi con người, nhưng đồng thời, nó lại có một nền văn hoá bạo lực, buôn bán ma túy, tham nhũng, với hàng thập kỷ chiến tranh khiến nhiều người phải di tản hay trở thành người tị nạn.

Giáo sư Carriquiry cho biết ông mong đợi Đức giáo hoàng Phanxicô sẽ mang sứ điệp Phúc âm đến với con tim của người Colombia. “Tại sao? Bởi vì Phúc âm là sức mạnh lớn nhất của cách mạng, của sự phục hưng đất nước, của hoà giải cho xã hội Colombia. Tôi tin chắc điều đó nơi Đức giáo hoàng”.

“Quả thực nếu chúng ta hạ thấp sự hiện diện của Đức giáo hoàng vào chiều kích chính trị thì chúng ta hoàn toàn sai lầm”. ■

*(CNA / EWTN News)*

## Sứ điệp chung của Đức giáo hoàng Phanxicô và Đức Thượng phụ Bartholomaios...

nguyện của chúng ta là thay đổi cách chúng ta nhận thức về thế giới để thay đổi cách chúng ta tương quan với thế giới. Mục tiêu của lời hứa của chúng ta là phải can đảm sống giản dị hơn và liên đới hơn.

Chúng tôi khẩn thiết kêu gọi những ai đang có trách nhiệm về mặt xã hội, kinh tế, cũng như chính trị và văn hoá, hãy lắng nghe tiếng khóc than của trái đất và đáp ứng nhu cầu của những người bị gạt ra ngoài lề xã hội, nhưng trên hết là đáp lại lời kêu gọi của hàng triệu người và ủng hộ sự đồng thuận của thế giới về việc chữa lành thiên nhiên đang mang nặng thương tích của chúng ta.

Chúng tôi tin rằng không thể có một giải pháp chân thành và lâu dài cho thách đố của cuộc khủng hoảng sinh thái và biến đổi khí hậu nếu không có sự phối hợp và chung sức trong ứng phó, nếu chúng ta không biết chia sẻ trách nhiệm, không đặt tình đoàn kết và phục vụ lên hàng đầu.

*Từ Vatican và từ Phanar, ngày 1 tháng Chín 2017*

*Giáo hoàng Phanxicô và Thượng phụ Bartholomaios*

## Câu lạc bộ cựu sinh viên của Joseph Ratzinger...

*“Thần học của Joseph Ratzinger lớn đến mức vượt qua mọi hệ thống khép kín. Ngài không bao giờ muốn đóng kín một hệ thống, không bao giờ muốn có một nền thần học đóng kín, nhưng chỉ đem lại những thúc đẩy và khuyến khích [suy tư]. Tôi phải nói rằng tôi đã tìm thấy, trong các tác phẩm của ngài, một câu trả lời cho tất cả các câu hỏi tôi đã đặt ra cho mình. Thần học của ngài đưa tôi ra khơi xa”. Và như thế, các thành viên của Schülerkreis đều có rất nhiều tự do.*

Schülerkreis mới hiện có khoảng 35 thành viên, nhưng dự kiến trong tương lai không phải là một hiệp hội đóng kín. Các thành viên của Hiệp hội, trong môi trường hoạt động của mình, sẽ tìm cách phát triển thêm các thành viên mới. ■

*(Theo Vatican Radio)*

## Cộng hoà Trung Phi: Chủng viện cung cấp nơi trú ẩn cho người Hồi giáo

WHD (03.09.2017) – Tại Cộng hoà Trung Phi, hàng ngàn người tị nạn Hồi giáo đã trốn thoát khỏi các nhóm dân quân tàn bạo ở Cộng hoà Trung Phi, nhờ sự giúp đỡ của Đức giám mục Bangassou là Đức cha Juan José Aguirre Munoz, người Tây Ban Nha.

“Họ có nguy cơ thiệt mạng nếu mạo hiểm đi ra ngoài”, Đức giám mục Munoz nói với chương trình Newsday của BBC. “Đối với chúng tôi, không có người nào là Hồi giáo hay Kitô giáo, tất cả đều là con người. Chúng ta cần bảo vệ những người dễ bị tổn thương”.

Khoảng 2.000 người tị nạn đã tìm sự trợ giúp tại chủng viện Công giáo ở thành phố Đông Nam Bangassou sau vụ bùng phát chiến sự gần đây nhất vào tháng Năm.

Vào năm 2013, quân nổi dậy Seleka đa số là người Hồi giáo lên nắm quyền và bị cáo buộc đã giết hại những người không theo Hồi giáo. Từ đó, Cộng hoà Trung Phi rơi vào tình trạng bạo lực sắc tộc. Các nhóm tự bảo vệ mệnh danh là chống Balaka được hình thành, chủ yếu gồm các Kitô hữu. Những nhóm này cũng bị cáo buộc đã gây ra những hành động tàn ác.

Những người tị nạn tại chủng viện Bangassou nói rằng họ sợ những gì ở bên ngoài. Đức giám mục Munoz cho biết: “Gần đó, có những nhóm dân quân chống Balaka ngăn không cho họ đi ra ngoài để kiếm thực phẩm, nước uống hay củi đốt”. Nền họ hoàn toàn bị giữ lại trong chủng viện. Cả hai lực lượng dân quân chống Balaka và Seleka đều tấn công các cơ sở của Giáo hội, nhưng Đức giám mục Munoz nói rằng Giáo hội quyết tâm bảo vệ những người dễ bị tổn thương ở mọi phía.

Stephen O'Brien, Phó Tổng thư ký Liên hiệp quốc về Các vấn đề nhân đạo và là Điều phối viên Cứu trợ Khẩn cấp, cảnh báo rằng bạo lực nghiêm trọng có thể xảy ra. “Ở đó



Đức giám mục Juan José Aguirre Munoz

đã manh nha có những dấu hiệu cảnh báo về nạn diệt chủng. Chúng ta phải hành động ngay”, O'Brien nói. “Bạo lực đang gia tăng, có nguy cơ sẽ lặp lại cuộc khủng hoảng đã tàn phá đất nước này hồi 4 năm trước”.

Một số người tị nạn tại chủng viện đã bị bắn chết, trong đó có một cậu bé 10 tuổi. Ông O'Brien cho biết một người anh em của em bị bắn trúng tim và một người khác bị bắn vào ngực.

Ernest Lualuali Ibongu, một bác sĩ trong tổ chức Bác sĩ không biên giới, nói với BBC rằng nhiều người tị nạn cần chăm sóc y tế nhưng không thể rời khỏi khu vực chủng viện để đến bệnh viện. Theo Đức giám mục Munoz, lời kêu gọi lực lượng dân quân cho phép các nhân viên trợ giúp vào chủng viện đã không được đáp ứng. “Lực lượng chống Balaka có vũ trang, họ rất tàn bạo và sẵn sàng giết cả các trẻ em”; và Đức cha nói thêm rằng “rất khó” tranh luận với họ.

Kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu, hàng ngàn người đã thiệt mạng và ít nhất một triệu người phải di tản. Ít nhất một nửa số người Trung Phi sống phụ thuộc vào viện trợ nhân đạo, theo báo cáo của Liên hiệp quốc.

Một thoả thuận hòa bình đã được ký hồi tháng Sáu 2017, trong đó Chính phủ và 13 trong số 14 nhóm vũ trang đã đồng ý chấm dứt giao chiến để đổi lại việc quân nổi dậy sẽ có đại diện chính trị và tham gia quân đội. Vào năm 2015, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đến viếng thăm đất nước này. ■

*(CNA / EWTN News)*

**Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam  
tuyển chọn bài viết, tin tức từ [hdgmvietnam.org](http://hdgmvietnam.org),  
phát hành thứ Năm hằng tuần trên trang [hdgmvietnam.org](http://hdgmvietnam.org)  
theo dạng pdf**